

Vietjet SkyJoy nhận giải thưởng ASOCIO DX Award 2024

10:45 11/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Chương trình Khách hàng thân thiết Vietjet SkyJoy vừa được vinh danh với giải thưởng ASOCIO DX Award 2024, hạng mục Hệ sinh thái và giải pháp số (Emerging Digital Solutions & Ecosystem) trong khuôn khổ hội nghị ASOCIO Digital Summit diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 6-8/11/2024.

Giải thưởng ASOCIO Emerging Digital Solutions & Ecosystem Award ghi nhận các sáng kiến và giải pháp công nghệ số trong việc xây dựng hệ sinh thái số và cải thiện trải nghiệm người dùng. Vietjet SkyJoy được vinh danh nhờ vào các sáng kiến số hóa trong ngành hàng không, nâng cao tiện ích và kết nối cho khách hàng.

Được phát triển với định hướng giúp khách hàng trải nghiệm phong cách sống không giới hạn, ngay tại thời điểm ra mắt, Vietjet SkyJoy đã mang đến cơ hội tích điểm SkyPoint đa kênh từ mọi hoạt động chi tiêu với Vietjet tới các dịch vụ tiêu dùng hàng ngày và cơ chế đổi điểm thưởng SkyPoint linh hoạt nhận vé máy bay Vietjet quanh năm, hay dịch vụ, sản phẩm hấp dẫn từ hơn 250 thương hiệu được yêu thích nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực ăn uống, nghỉ dưỡng, mua sắm...



Vietjet SkyJoy được vinh danh nhờ vào các sáng kiến số hóa trong ngành hàng không, nâng cao tiện ích và kết nối cho khách hàng.

Những lợi ích mà Vietjet SkyJoy mang tới cho khách hàng đã nhanh chóng thu hút hơn 14 triệu hội viên chỉ sau hơn 1 năm ra mắt. Sự ghi nhận từ ASOCIO DX Award 2024 chính là cột mốc quan trọng, cho thấy cam kết của Vietjet SkyJoy trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong thời gian tới, Vietjet SkyJoy sẽ tiếp tục mang đến những tính năng và lợi ích mới, khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu của khách hàng yêu thích những hành trình thú vị và đáng nhớ.

Giải thưởng ASOCIO DX Award 2024 đã được trao cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực công và tư, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của công nghệ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.

Ứng dụng SkyJoy hiện đang có mặt trên 2 nền tảng di động Apple Store và Google Play Store. Để biết thêm thông tin về Vietjet SkyJoy và đăng ký tham gia chương trình, vui lòng truy cập <https://skyjoy.vietjetair.com/>.

Chào mừng hội viên mới, Vietjet SkyJoy mang đến nhiều ưu đãi độc quyền như nhận 200 điểm SkyPoint khi tải ứng dụng và đăng ký, nhận SkyPoint cho các chuyến đã bay trong 90 ngày, cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn từ các đối tác khác.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vietjet-skyjoy-nhan-giai-thuong-asocio-dx-award-2024>